

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ เรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้ รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่อง เหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทให้บริการกับลูกค้าเป็นจำนวนมากรายและเงื่อนไขที่ระบุให้กับลูกค้ามีความหลากหลาย ทำให้ รายการรายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ แนวโน้มของ การนำเข้าและส่งออกในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างและอาหารแปรรูปที่ ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมการให้บริการนำเข้าและส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้ จากการให้บริการ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัท โดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถาม ผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและสุ่มเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมสำคัญที่กลุ่มบริษัท ออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการรายได้จากการให้บริการในระหว่างปีเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไข การให้บริการ และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้จากการให้บริการที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

- สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยของรายได้จากทำให้บริการตลอดระยะเวลาบัญชี

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 13 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ข้าพเจ้าให้ความสนใจเกี่ยวกับการพิจารณาการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อย โดยต้องใช้แบบจำลองทางการเงินในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและใช้ดุลยพินิจในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงิน รวมถึงทำความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวและอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดโดยประเมินต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบกันได้

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี ความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



อรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2564	2563	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	147,780,977	50,425,864	72,362,825	11,714,413
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7, 8	13,281,323	6,579,171	15,479,623	7,805,246
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น	9	382,805,361	205,676,814	213,554,761	96,929,702
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	38,715,115	40,400,505	38,715,115	40,400,505
สินค้าคงเหลือ	10	9,076,132	4,339,798	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		10,138,625	4,829,903	4,206,843	4,445,927
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		601,797,533	312,252,055	344,319,167	161,295,793
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	97,223,421	96,519,764	87,584,062	87,329,021
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	7,953,431	6,799,091	5,100,000	5,100,000
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	134,319,364	124,119,364
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	-	39,258,641	-	39,258,641
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	7	-	-	20,000,000	20,000,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15	69,794,685	71,120,651	69,794,685	71,120,651
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16	178,832,145	121,397,927	148,130,282	87,733,804
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	17	50,553,524	61,889,155	40,013,628	46,562,418
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	18	26,826,005	24,351,535	2,896,600	946,482
ค่าความนิยม	19	2,252,566	2,252,566	-	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		10,187,469	14,079,471	10,187,469	14,079,471
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	25	5,264,000	5,841,108	4,320,925	4,501,943
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,841,731	1,927,192	1,414,721	1,461,997
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		450,728,977	445,437,101	523,761,736	502,213,792
รวมสินทรัพย์		1,052,526,510	757,689,156	868,080,903	663,509,585

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2564	2563	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	20	195,012,985	190,544,460	190,000,000	165,483,721
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	3,760,284	430,094	12,110,270	1,562,225
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น	21	239,164,893	126,186,634	123,205,745	50,068,179
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	22	24,420,725	15,151,285	24,420,725	15,151,285
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	16,124,441	21,776,662	8,770,320	10,288,202
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		22,854,882	9,085,822	7,350,665	5,381,760
รวมหนี้สินหมุนเวียน		501,338,210	363,174,957	365,857,725	247,935,372
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจาก					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	68,649,654	63,144,398	68,649,654	63,144,398
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่					
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	30,424,542	38,687,426	26,264,562	33,817,805
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	25	287,475	295,932	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	23	15,517,461	13,037,301	15,172,965	12,360,543
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		1,141,166	2,517,844	1,141,166	2,517,844
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		116,020,298	117,682,901	111,228,347	111,840,590
รวมหนี้สิน		617,358,508	480,857,858	477,086,072	359,775,962

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	26			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 499,152,248 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท				
(2563: หุ้นสามัญ 454,152,248 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)	124,788,062	113,538,062	124,788,062	113,538,062
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 466,152,248 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท				
(2563: หุ้นสามัญ 454,152,248 หุ้น				
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)	116,538,062	113,538,062	116,538,062	113,538,062
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	26	207,830,057	207,830,057	170,630,057
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	27	12,478,806	11,353,806	12,478,806
ยังไม่ได้จัดสรร		73,897,108	(36,075,889)	54,147,906
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		2,916,471	(4,726,340)	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		413,660,504	254,719,696	390,994,831
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		21,507,498	22,111,602	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		435,168,002	276,831,298	390,994,831
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,052,526,510	757,689,156	868,080,903
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายพงษ์เทพ วิชัยกุล)

กรรมการ



(นายชาญณรงค์ สนธิอักษร)

กรรมการ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการให้บริการ	1,802,474,447	780,764,537	1,225,972,692	544,179,945
รายได้จากการขาย	90,328,568	103,184,598	-	-
รายได้อื่น				
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	265,755	-
อื่น ๆ	31,094,256	32,940,305	37,703,321	30,069,084
รวมรายได้	1,923,897,271	917,155,195	1,263,676,013	574,249,029
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	1,496,199,349	638,244,453	1,044,400,295	431,850,785
ต้นทุนขาย	66,647,402	73,365,337	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	33,447,359	31,189,891	22,175,977	16,687,858
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	193,249,377	190,106,636	133,967,792	112,597,014
รวมค่าใช้จ่าย	1,789,543,487	932,906,317	1,200,544,064	561,135,657
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	134,353,784	(15,751,122)	63,131,949	13,113,372
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	2,646,431	1,570,622	-
รายได้ทางการเงิน	28	4,622,528	7,842,085	5,567,195
ต้นทุนทางการเงิน	29	(12,212,229)	(13,063,378)	(10,901,709)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	129,410,514	(19,401,793)	57,797,435	10,846,760
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	25	(16,682,401)	(4,832,138)	(10,736,227)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	112,728,113	(24,233,931)	47,061,208	8,378,223
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	7,642,811	(370,812)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	31,620	(160,030)	-	(160,030)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	7,674,431	(530,842)	-	(160,030)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	120,402,544	(24,764,773)	47,061,208	8,218,193

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	111,081,303	(26,072,824)	47,061,208	8,378,223
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	1,646,810	1,838,893		
	<u>112,728,113</u>	<u>(24,233,931)</u>		
	-	-		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	118,740,808	(26,603,666)	47,061,208	8,218,193
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	1,661,736	1,838,893		
	<u>120,402,544</u>	<u>(24,764,773)</u>		
	-	-		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	31			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ			0.103	0.018
			<u>0.244</u>	<u>(0.057)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	113,538,062	170,630,057	11,047,311	300,000	295,515,430
กำไรสำหรับปี	-	-	-	8,378,223	8,378,223
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(160,030)	(160,030)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	8,218,193	8,218,193
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27)	-	-	306,495	(306,495)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	113,538,062	170,630,057	11,353,806	8,211,698	303,733,623
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	113,538,062	170,630,057	11,353,806	8,211,698	303,733,623
กำไรสำหรับปี	-	-	-	47,061,208	47,061,208
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	47,061,208	47,061,208
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุข้อ 26.2)	3,000,000	37,200,000	-	-	40,200,000
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 27)	-	-	1,125,000	(1,125,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	116,538,062	207,830,057	12,478,806	54,147,906	390,994,831
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	129,410,514	(19,401,793)	57,797,435	10,846,760
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	1,917,246	713,637	3,716,909	(2,028,956)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	39,433,964	34,962,813	20,195,982	16,250,174
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ	1,720,101	-	1,720,101	-
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	132,359	145,556	132,359	145,556
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ	(80,578)	672,129	(80,578)	672,129
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ ส่วนปรับปรุงอาคารและ				
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์				
	225,092	666,394	225,092	-
ต้นทุนในการทำรายการตัดจำหน่าย	122,696	92,022	122,696	92,022
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า	(60,234)	-	(60,234)	-
ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	7,385	5,188	-	-
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย	130,815	130,815	130,815	130,815
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,952,780	3,302,214	2,812,422	3,002,198
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(265,755)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2,646,431)	(1,570,622)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(530,981)	(44,567)	(372,084)	268,101
เงินปันผลรับ	-	-	(4,026,251)	(1,026,652)
รายได้ทางการเงิน	(4,622,528)	(7,842,085)	(5,567,195)	(8,448,887)
ต้นทุนทางการเงิน	12,212,229	13,063,378	10,901,709	10,715,499
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
	180,324,429	24,629,324	87,649,178	30,618,759

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(6,389,082)	195,850	(7,361,306)	7,594,194
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น	(180,695,443)	75,639,248	(122,040,402)	21,849,866
สินค้าคงเหลือ	(4,743,719)	(1,109,107)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5,308,722)	1,821,616	239,084	1,751,897
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(45,354)	1,289,868	(83,539)	1,327,144
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,330,190	(1,456,432)	5,348,045	(5,367,319)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น	112,542,255	(65,564,309)	72,743,683	(23,007,877)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,436,144	4,876,004	635,989	1,868,904
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,376,678)	(1,225,521)	(1,376,678)	(1,225,521)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	110,074,020	39,096,541	35,754,054	35,410,047
เงินสดรับดอกเบี้ย	327,477	892,422	272,144	762,237
เงินสดรับภาษีเงินได้	3,759,642	5,052,132	3,759,642	5,052,132
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(441,000)	(997,627)	-	(997,627)
จ่ายภาษีเงินได้	(14,729,112)	(8,491,405)	(9,222,292)	(5,493,922)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	98,991,027	35,552,063	30,563,548	34,732,867
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(28,430,389)	(5,073,226)	(27,452,025)	(1,931,719)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	342,122	947,050	342,122	947,050
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,985,514)	(115,189)	(1,985,514)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	1,700,000	-	1,700,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-	(20,000,000)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(5,000,000)	(32,896,493)
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(599,580)	-	-
เงินสดรับดอกเบี้ย	-	-	1,000,000	736,986
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทย่อย	-	-	2,534,160	-
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม	1,492,091	1,026,652	1,492,091	1,026,652
เงินฝากธนาคารที่มีภาระกำกับเพิ่มขึ้น	(703,657)	(9,563,755)	(255,041)	(8,746,913)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(29,285,347)	(11,678,048)	(29,324,207)	(59,164,437)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอ็นซีแอล อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	4,468,525	(37,647,113)	24,516,279	(35,792,725)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	(20,000,000)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	30,000,000	89,718,661	30,000,000	89,718,661
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	(15,348,000)	(11,515,000)	(15,348,000)	(11,515,000)
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	40,200,000	-	40,200,000	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(23,189,105)	(21,499,784)	(9,447,810)	(9,662,931)
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้กับส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	(2,265,840)	-	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	(11,821,918)	(13,226,145)	(10,511,398)	(10,747,321)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	22,043,662	(14,169,381)	59,409,071	22,000,684
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	5,505,256	(320,564)	-	-
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	100,515	183,950	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	97,355,113	9,568,020	60,648,412	(2,430,886)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	50,425,864	40,857,844	11,714,413	14,145,299
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)	147,780,977	50,425,864	72,362,825	11,714,413
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	16,694	160,030	-	160,030
จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ได้รับชำระ	-	(1,202,535)	-	-
จำหน่ายอุปกรณ์ ยานพาหนะ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ยังไม่ได้รับชำระ	-	(1,200,000)	-	(1,200,000)
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	8,003,915	47,955,720	436,918	20,391,315
รับชำระลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนด้วยยานพาหนะ	(45,280,000)	(41,980,000)	(45,280,000)	(41,980,000)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯคือ ครอบครัวพั้วถาวรสกุล ซึ่งถือหุ้นรวมกันในอัตราร้อยละ 19.16 (2563: ร้อยละ 51.48) ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและในประเทศ ทั้งทางทะเล ทางอากาศ ทางบก และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึงการเป็นตัวแทนออกของด้านพิธีการศุลกากรให้กับผู้นำเข้าผู้ส่งออก ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบวรคดี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดหางบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2564 (ร้อยละ)	2563 (ร้อยละ)
<u>บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง</u>				
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.	ให้บริการขนส่ง ระหว่างประเทศ	สิงคโปร์	100.00	100.00
บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด	ผลิตน้ำยาฟอกไต	ไทย	52.80	52.80
บริษัท สุวรรณ ไบโอ ฟาร์ม จำกัด*	วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากกุ้ง และกัญชา	ไทย	51.00	-
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.</u>				
NCL International Logistics USA Inc.	ให้บริการขนส่ง ระหว่างประเทศ	สหรัฐอเมริกา	100.00	100.00
LG Container Line Pte. Ltd.	ให้บริการขนส่ง ระหว่างประเทศ	สิงคโปร์	100.00	100.00
NCL International Logistics Private Limited*	ให้บริการขนส่ง ระหว่างประเทศ	อินเดีย	100.00	100.00
Qingdao National Container Line Co., Ltd.**	ให้บริการขนส่ง ระหว่างประเทศ	จีน	100.00	100.00
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.**	ให้บริการขนส่ง ระหว่างประเทศ	จีน	100.00	100.00
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.**	ให้บริการขนส่ง ระหว่างประเทศ	เวียดนาม	49.00	49.00

* บริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่ได้เริ่มดำเนินกิจการ

** บริษัทย่อยดังกล่าวหยุดดำเนินกิจการ

- เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 มีมติอนุมัติการลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อสนับสนุนวิจัยและพัฒนาการปลูก สกัด จำหน่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงและกัญชา ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 บริษัทฯและบริษัท ยูเรกาดิไซน์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง “บริษัท สุวรรณไบโอ ฟาร์ม จำกัด” โดยบริษัทฯมีส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท และถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯนับตั้งแต่วันที่ดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

- ข) บริษัทฯจะถือว่ามีภาระควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้นและรับรู้ตลอดช่วงเวลาให้บริการ โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน ซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นสุดงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านั้นเมื่อกลุ่มบริษัทได้อินอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิต ในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณ โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบ และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคำนวณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขายสินค้านั้นได้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 10 - 30 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	3 - 30 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 30 ปี
ตู้คอนเทนเนอร์	20 ปี
ยานพาหนะ รถบรรทุกหัวลากและหางพ่วง	5 - 18 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด มีดังนี้

	อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	3 - 10 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ผู้ให้เช่าผู้คอนเทนเนอร์ และสายเรือ	3 - 25 ปี
ความรู้ทางเทคนิคในการดำเนินธุรกิจ NVOCC	10 ปี

4.8 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมได้ในอนาคต

4.9 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดินและอาคาร	2 - 3 ปี
ตู้คอนเทนเนอร์	20 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้น

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ยกเว้นค่าความนิยม) มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

4.14 ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีกลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลับของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลับกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนสินทรัพย์ให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

4.18 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู้เมื่อบริษัทย่อยเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทย่อยปฏิบัติตามเงื่อนไขของเงินอุดหนุนที่กำหนดไว้ และจะได้รับเงินอุดหนุนนั้น

บริษัทย่อยรับรู้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกำไรหรือขาดทุนอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาที่บริษัทย่อยรับรู้ต้นทุนที่เงินอุดหนุนนั้นจ่ายให้เป็นการชดเชย

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

ในการคำนวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ซึ่งคำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการปฏิบัติตามสัญญา

การรับรู้เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯและผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งได้ทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) และระบุให้กรรมการจำนวน 2 ใน 3 ท่านได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทำให้มีอำนาจในการควบคุมบริษัทดังกล่าว

การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาว่าบริษัทฯมีอำนาจควบคุมใน NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจาก NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ทำ Business cooperation agreement กับบริษัทดังกล่าว เพื่อเข้าควบคุมการดำเนินธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดังกล่าวได้ ดังนั้น NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited จึงถือเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องนำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสิทธิภาพในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือ โดยค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้นและค่าเพื่อสำหรับสินค้าเคลื่อนไหวชำหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ไม่รวมที่ดิน) อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ไม่รวมที่ดิน) อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแม้ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ในการประเมินค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผลผูกพันซึ่งได้เข้าทำในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันสำหรับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจากราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจำหน่ายสินทรัพย์นั้น ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทใช้แบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้ข้อมูลงบประมาณในช่วง 5 ปีข้างหน้าและไม่รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่สำคัญซึ่งจะทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ทั้งนี้ อัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจำลองดังกล่าวรวมถึงกระแส

เงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโตที่ใช้ในการคำนวณนี้มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน การประมาณการดังกล่าวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าความนิยม ซึ่งกลุ่มบริษัทได้บันทึกไว้ในงบการเงิน

ผลประโยชน์หลังออกจากรายงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรายงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน ในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินสด	255	171	190	140
เงินฝากธนาคาร	147,526	50,255	72,173	11,574
รวม	147,781	50,426	72,363	11,714

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.38 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.13 ถึง 0.50 ต่อปี)

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.	บริษัทย่อย
บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท สุวรรณ ไบโอฟาร์ม จำกัด	บริษัทย่อย
NCL International Logistics USA Inc.	บริษัทย่อย (ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย)
LG Container Line Pte. Ltd.	บริษัทย่อย (ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย)
Qingdao National Container Line Co., Ltd.	บริษัทย่อย (ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย)
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.	บริษัทย่อย (ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย)
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.	บริษัทย่อย (ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย)
NCL International Logistics Private Limited	บริษัทย่อย (ถือหุ้น โดยบริษัทย่อย)
บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัทร่วม
Zim Integrated Shipping Services Ltd.	เป็นผู้ถือหุ้นร่วมในบริษัทร่วม
บริษัท เซเวนเดย์ ไดอะลิซิส จำกัด	ถือหุ้น โดยนิติกรรมการ
บริษัท วารี เมดิคอล จำกัด	ถือหุ้น โดยนิติกรรมการ
บริษัท เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ถือหุ้น โดยบุคคลใกล้ชิดกรรมการ
บริษัท ลี้ม โสภณ พานิช จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แอล เอ็น จี ฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอเชียน อินเตอร์ลอร์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เออีซี อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เออีซี เวลเนส คอนสตรัคชั่น จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เวิลด์ พอร์ วัน จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท แอดไนน์ตีไนน์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน

รายการธุรกิจที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	2564	2563	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.					
รายได้จากการให้บริการ	-	-	10,047	4,942	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อัตราร้อยละ 10 - 30
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	13,119	5,133	ราคาเทียบเคียงกับ บุคคลภายนอก
LG Container Line Pte. Ltd.					
รายได้ค่าเช่า	-	-	2,657	2,399	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าเช่า	-	-	2,911	-	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมค จำกัด					
รายได้อื่น	-	-	1,495	-	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ขายทรัพย์สิน	-	-	-	2	มูลค่าตามบัญชีบวกกำไร ส่วนเพิ่ม
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1,000	737	อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี
รายได้เงินปันผล	-	-	2,354	-	ตามที่ประกาศจ่ายในอัตรา หุ้นละ 120.00 บาท
รายได้ค่าเช่า	-	-	12	-	ราคาเทียบเคียงกับ บุคคลภายนอก
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	4	ราคาเทียบเคียงกับ บุคคลภายนอก
NCL International Logistics USA Inc.					
รายได้จากการให้บริการ	-	-	14,601	8,539	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อัตราร้อยละ 10 - 30
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	15,319	7,550	ราคาเทียบเคียงกับ บุคคลภายนอก
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.					
รายได้จากการให้บริการ	-	-	-	499	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อัตราร้อยละ 10 - 30
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	-	18	ราคาเทียบเคียงกับ บุคคลภายนอก
Ningbo NCL Inter Logistics Co, Ltd.					
รายได้จากการให้บริการ	-	-	-	18	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อัตราร้อยละ 10 - 30
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	-	1,336	ราคาเทียบเคียงกับ บุคคลภายนอก

					(หน่วย: พันบาท)
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2564	2563	2564	2563	
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u>					
บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด					
รายได้จากการให้บริการ	44	-	44	-	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อัตราร้อยละ 10 - 30
รายได้เงินปันผล	-	-	1,492	1,027	ตามที่ประกาศจ่ายในอัตรา หุ้นละ 292.57 บาท (2563: อัตราหุ้นละ 201.30 บาท)
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
บริษัท เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด					
รายได้ค่าเช่า	600	600	-	-	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
บริษัท เซเวนเดย์ ไดอะลิซิส จำกัด					
รายได้จากการขาย	25,320	25,758	-	-	ราคาเทียบเคียงกับ บุคคลภายนอก
Zim Integrated Shipping Service Ltd.					
รายได้ค่าที่ปรึกษา	10,028	4,580	10,028	4,580	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ต้นทุนการให้บริการ	15,474	2,423	15,474	2,423	ราคาเทียบเคียงกับ บุคคลภายนอก
บริษัท วารี เมคคอลล จำกัด					
รายได้จากการขาย	35	-	-	-	ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม อัตราร้อยละ 10 - 30
รายได้ค่าเช่า	90	80	-	80	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ขายทรัพย์สิน	360	52	360	52	มูลค่าตามบัญชีบวกกำไร ส่วนเพิ่ม
ต้นทุนการให้บริการ	364	502	-	-	ราคาเทียบเคียงกับ บุคคลภายนอก
<u>รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ</u>					
ค่าเช่า	1,295	1,295	95	95	ราคาตามที่ระบุในสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	-	298	-	-	อัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย				
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.	-	-	827	584
NCL International Logistics USA Inc.	-	-	1,378	1,359
LG Container Line Pte. Ltd.	-	-	831	764
บริษัทร่วม				
บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด	-	8	-	8
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท วารี เมดิคอล จำกัด	3	-	-	-
บริษัท เซเวนเดย์ ไดอะลิซิส จำกัด	2,693	2,703	-	-
รวม	2,696	2,711	3,036	2,715
ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย				
บริษัทร่วม	6	-	6	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
	10,579	3,868	10,579	3,868
รวม	10,585	3,868	12,444	5,090
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,281	6,579	15,480	7,805
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย				
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.	-	-	1,461	498
NCL International Logistics USA Inc.	-	-	1,460	471
LG Container Line Pte. Ltd.	-	-	646	-
Qingdao National Container Line Co., Ltd.	-	-	32	29
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.	-	-	163	146
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
Zim Integrated Shipping Services Ltd.	3,393	38	2,986	38
รวม	3,393	38	6,748	1,182

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	5,000	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5	-	-	-
กรรมการ	362	392	362	380
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,760	430	12,110	1,562
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมค จำกัด	-	-	20,000	20,000
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	20,000	20,000

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ ณ วันที่		ยอดคงเหลือ ณ วันที่	
		31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2564
เงินให้กู้ยืมระยะยาว					
บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมค จำกัด	บริษัทย่อย	20,000	-	-	20,000
รวม		20,000	-	-	20,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยจำนวน 20 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและมีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ทำสัญญา

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	20,230	21,641	12,703	14,361
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,995	1,738	2,983	1,680
รวม	23,225	23,379	15,686	16,041

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเช่าอาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าเช่าปีละ 0.09 ล้านบาท และ 1.2 ล้านบาท ตามลำดับ

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	2,696	2,711	1,739	1,277
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 1 เดือน	-	-	428	1,038
1 - 3 เดือน	-	-	869	212
มากกว่า 3 เดือน	-	-	-	188
รวม	2,696	2,711	3,036	2,715
ลูกหนี้อื่น				
อื่น ๆ	10,585	3,868	12,444	5,090
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	13,281	6,579	15,480	7,805

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้การค้า				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	206,454	67,607	133,682	53,452
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 1 เดือน	45,954	26,483	34,016	15,615
1 - 3 เดือน	55,303	18,813	5,314	8,840
3 - 6 เดือน	35,553	63,543	12,618	4,407
6 - 12 เดือน	3,107	4,526	2,568	217
เกินกว่า 12 เดือน	12,466	14,245	4,652	5,681
รวม	358,837	195,217	192,850	88,212
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(13,588)	(11,604)	(10,441)	(6,724)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	345,249	183,613	182,409	81,488

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ลูกหนี้อื่น				
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ	29,944	13,882	29,944	13,882
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(7)	(7)	(7)	(7)
สุทธิ	29,937	13,875	29,937	13,875
อื่น ๆ	7,619	8,189	1,209	1,567
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	37,556	22,064	31,146	15,442
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น, สุทธิ	382,805	205,677	213,555	96,930

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่นมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่		ผลต่างจากการแปลงค่า	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2563	ในช่วงปี	งบการเงิน	31 ธันวาคม 2564	
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		ตั้งเพิ่ม			
ลูกหนี้การค้า	11,604	1,917	67	13,588	
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ	7	-	-	7	
รวม	11,611	1,917	67	13,595	

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่		ตั้งเพิ่ม	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2563	ในช่วงปี	งบการเงิน	31 ธันวาคม 2564	
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น					
ลูกหนี้การค้า	6,724	3,717		10,441	
เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการ	7	-		7	
รวม	6,731	3,717		10,448	

ในช่วงปี 2564 บริษัทฯ ได้ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าซึ่งมีจำนวนเงินค้างชำระจำนวนเงิน 1.72 ล้านบาท

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
สินค้ำสำเร็จรูป	3,561	1,058	(36)	(29)	3,525	1,029
วัตถุดิบ	4,271	901	-	-	4,271	901
วัสดุโรงงาน	1,283	2,413	(3)	(3)	1,280	2,410
รวม	9,115	4,372	(39)	(32)	9,076	4,340

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 7,385 บาท (2563: 5,188 บาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 - 0.38 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.13 - 0.63 ต่อปี) (เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 0.05 - 0.38 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.13 - 0.63 ต่อปี)) กลุ่มบริษัทได้นำเงินฝากประจำดังกล่าวไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม					
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย	
			2564 (ร้อยละ)	2563 (ร้อยละ)	2564	2563	2564	2563
บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด	เป็นตัวแทนขนส่ง สินค้ำทางทะเล	ไทย	51.00	51.00	5,100	5,100	7,953	6,799
(หน่วย: พันบาท)								
ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ราคาทุน - สุทธิ	
			2564 (ร้อยละ)	2563 (ร้อยละ)	2564	2563	2564	2563
บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด	เป็นตัวแทนขนส่ง สินค้ำทางทะเล	ไทย	51.00	51.00	5,100	5,100	5,100	5,100

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 201.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายจำนวนเงิน 2.0 ล้านบาท บริษัทฯได้รับเงินปันผลจำนวน 1.0 ล้านบาทตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 292.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายจำนวนเงิน 2.93 ล้านบาท บริษัทฯได้รับเงินปันผลจำนวน 1.49 ล้านบาทตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

12.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ส่วนแบ่งกำไรจาก ลงทุนในบริษัทร่วม ระหว่างปี	เงิน ใน	เงินปันผลที่บริษัทฯรับ ในระหว่างปี	เงิน
	2564	2563	2564	2563
บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด	2,646	1,571	1,492	1,026
รวม	2,646	1,571	1,492	1,026

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

(หน่วย: พันบาท)

	บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด	
	2564	2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	460,127	247,874
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	29,281	24,815
หนี้สินหมุนเวียน	(472,308)	(257,931)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,505)	(1,426)
สินทรัพย์ - สุทธิ	15,595	13,332
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)	51.00	51.00
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ	7,953	6,799
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม	7,953	6,799

สรุปรายการกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

(หน่วย: พันบาท)

	บริษัท ซีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด	
	2564	2563
รายได้	119,468	71,242
กำไรสำหรับปี	5,189	3,080

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

13.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		เงินปันผลที่บริษัทฯรับ ในระหว่างปี	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
<u>บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง</u>								
NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.	4.3 ล้านเหรียญ สิงคโปร์	4.3 ล้านเหรียญ สิงคโปร์	๑๐	๑๐	101,331	101,331	-	-
บริษัท เกรช วอเตอร์ เมค จำกัด	40.0 ล้านบาท	40.0 ล้านบาท	๑๐	๑๐	22,788	22,788	2,534	-
บริษัท สุวรรณ ไบโอ ฟาร์ม จำกัด	20.0 ล้านบาท	-	๑๐	-	10,200	-	-	-
<u>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.</u>								
NCL International Logistics USA Inc.	0.1 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา	0.1 ล้านเหรียญ สหรัฐอเมริกา	๑๐	๑๐	-	-	-	-
LG Container Line Pte. Ltd.	2.7 ล้านเหรียญ สิงคโปร์	2.7 ล้านเหรียญ สิงคโปร์	๑๐	๑๐	-	-	-	-
NCL International Logistics Private Limited	0.3 ล้านรูปีอินเดีย	0.3 ล้านรูปีอินเดีย	๑๐	๑๐	-	-	-	-
Qingdao National Container Line Co., Ltd.	0.8 ล้านหยวน	0.8 ล้านหยวน	๑๐	๑๐	-	-	-	-
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.	1.4 ล้านหยวน	1.4 ล้านหยวน	๑๐	๑๐	-	-	-	-
NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.	2,500.0 ล้านดอลลาร์ เวียดนาม	2,500.0 ล้านดอลลาร์ เวียดนาม	๑๐	๑๐	-	-	-	-
รวม					134,319	124,119	2,534	-

13.2 รายละเอียดของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

บริษัท	สัดส่วนที่ถือโดย		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		กำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับ		(หน่วย: ล้านบาท)	
	ส่วนได้เสีย		ในบริษัทย่อยสะสม		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		เงินปันผลจ่ายให้กับ	
	ที่ไม่มีอำนาจควบคุม				ในบริษัทย่อยในระหว่างปี		ส่วนได้เสียที่ไม่มี	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	อำนาจควบคุมในระหว่างปี	2563
	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมค								
จำกัด	47.20	47.20	20.70	21.31	1.66	2.16	(2.27)	-
NCL Inter Logistics								
Vietnam Co., Ltd.	51.00	51.00	0.81	0.81	-	(0.60)	-	-

13.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมค		NCL Inter Logistics Vietnam	
	จำกัด		Co., Ltd.	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	54.62	44.88	1.33	1.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	32.20	36.65	0.43	0.38
หนี้สินหมุนเวียน	22.21	13.00	1.30	1.16
หนี้สินไม่หมุนเวียน	20.79	22.86	-	-

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

(หน่วย: ล้านบาท)

	บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมค จำกัด		NCL Inter Logistics Vietnam Co., Ltd.	
	2564	2563	2564	2563
รายได้	126.16	103.75	-	2.64
กำไร (ขาดทุน)	3.45	5.12	-	(1.17)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	0.04	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	3.49	5.12	-	(1.17)

สรุปรายการกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

(หน่วย: ล้านบาท)

	NCL Inter Logistics Vietnam			
	บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด		Co., Ltd.	
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	9.10	17.10	-	(4.84)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	(0.91)	(3.03)	-	0.19
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(5.93)	(1.43)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
สุทธิ	2.26	12.64	-	(4.65)

NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd.

- ในปี 2563 บริษัทฯเพิ่มทุนใน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. จำนวน 1,428,740 เหรียญสิงคโปร์เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วในบริษัทย่อยดังกล่าวจำนวน 4,328,740 เหรียญสิงคโปร์

LG Container Line Pte. Ltd.

- ในปี 2563 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เพิ่มทุนใน LG Container Line Pte. Ltd. จำนวน 1,440,000 เหรียญสิงคโปร์เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 2,690,000 เหรียญสิงคโปร์

Qingdao National Container Line Company Limited และ Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited

- เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ในปี 2563 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทตัดสินใจหยุดดำเนินกิจการ Qingdao National Container Line Company Limited และ Ningbo NCL Inter Logistics Company Limited ทั้งนี้ การหยุดดำเนินกิจการของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งนี้ไม่ได้มีผลกระทบอย่างเป็นทางการดำเนินการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited

- เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้เลิกกิจการ NCL Inter Logistics Vietnam Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามโดยถือหุ้นผ่าน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจการขนส่งสินค้าทำให้รายได้ของบริษัทย่อยดังกล่าวลดลงอย่างมาก ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้พิจารณาร่วมกับผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีความเห็นว่าหากบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจต่อจะส่งผลกระทบต่อขาดทุนในระยะยาว จึงเห็นสมควรให้หยุดดำเนินกิจการบริษัทย่อยดังกล่าวก่อนที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้น ทั้งนี้ การหยุดดำเนินกิจการของบริษัทย่อยไม่ได้มีผลกระทบอย่างเป็นทางการต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

บริษัท สุวรรณ ไบโอ ฟาร์ม จำกัด

- เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 5/2564 มีมติอนุมัติการลงทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท สุวรรณ ไบโอ ฟาร์ม จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทเพื่อสนับสนุนวิจัยและพัฒนาการปลูก สกัด จำหน่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกุ้งแช่และกัญชา ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 บริษัทฯและบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง “บริษัท สุวรรณ ไบโอ ฟาร์ม จำกัด” ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท บริษัทฯมีส่วนถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 51 หรือจำนวน 10.2 ล้านบาท

14. ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน	39,890	85,170
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(1,175)	(5,510)
รวม	38,715	79,660
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(38,715)	(40,401)
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	39,259

ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน คือ ลูกหนี้จากการที่บริษัทฯจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โกลิสติกส์ จำกัด ให้กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว โดยกำหนดการแบ่งจ่ายชำระเป็นรายปีจำนวน 3 งวด งวดแรกเริ่มชำระวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวนเงิน 38 ล้านบาท งวดที่ 2 และงวดที่ 3 จ่ายชำระจำนวนเงินงวดละ 44.6 ล้านบาท ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 2565 ตามลำดับ บริษัทฯได้รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้าทั้ง 3 งวด นอกจากนี้บริษัทฯได้รับจำหน่ายหุ้นจำนวน 12,714,990 หุ้นของบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โกลิสติกส์ จำกัด มาจำหน่ายไว้ตามสัญญาจำหน่ายหุ้นเป็นการค้ำประกันการชำระหนี้

ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯได้รับชำระจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนงวดที่สองเป็นรถหัวลากจำนวน 21 หัวและรถหางพ่วงจำนวน 1 หาง โดยมีมูลค่าเป็นจำนวนเงิน 45.28 ล้านบาท การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบริษัทฯได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ	
			ส่วนปรับปรุง อาคาร	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:				
ราคาทุน	51,303	2,450	17,368	71,121
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(540)	(786)	(1,326)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	51,303	1,910	16,582	69,795

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ	
			ส่วนปรับปรุง อาคาร	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:				
ราคาทุน	51,303	5,402	21,313	78,018
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(2,952)	(3,945)	(6,897)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	51,303	2,450	17,368	71,121

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	71,121	11,888
โอนเปลี่ยนแปลงที่ดินทรัพย์	-	60,281
ค่าเสื่อมราคา	(1,326)	(1,048)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	69,795	71,121

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
ที่ดินและอาคารสำนักงาน - จังหวัดกรุงเทพมหานคร	60,780	60,560
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - จังหวัดสุราษฎร์ธานี	13,790	13,790

มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนอัตราเงินเพื่อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนใหญ่ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 64.83 ล้านบาท (2563: 65.67 ล้านบาท) ไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดินและ		เครื่องตกแต่ง	เครื่องจักรและ	ตู้คอนเทนเนอร์	ยานพาหนะ	สินทรัพย์	
	ส่วนปรับปรุง	อาคารและส่วน	และเครื่องใช้			รถหัวลากและ	ระหว่าง	
ที่ดิน	ปรับปรุงอาคาร	สำนักงาน	อุปกรณ์	หัก	หางพ่วง	ก่อสร้าง		
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	52,208	51,051	17,958	19,483	423	63,434	-	204,557
ซื้อเพิ่ม	-	1,342	2,288	1,443	-	41,980	-	47,053
ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	(281)	-	-	-	-	(281)
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	(271)	(763)	-	-	(5,019)	-	(6,053)
โอนไปก่อสร้างทรัพย์สินเพื่อการลงทุน	(45,916)	(16,793)	-	-	-	-	-	(62,709)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	19	146	-	-	-	-	165
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	6,292	35,348	19,348	20,926	423	100,395	-	182,732
ซื้อเพิ่ม	80	626	3,337	632	21,617	-	2,138	28,430
เพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 14)	-	-	-	-	-	45,280	-	45,280
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(2,185)	-	-	(568)	-	(2,753)
โอน	-	-	100	(100)	-	-	-	-
โอนจากสินทรัพย์สิทธิการเช่า	-	-	-	-	-	1,515	-	1,515
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	149	490	-	-	-	-	639
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	6,372	36,123	21,090	21,458	22,040	146,622	2,138	255,843
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	17,555	12,671	3,775	214	21,383	-	55,598
ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	(140)	-	-	-	-	(140)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,715	2,206	1,501	30	6,744	-	12,196
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	(90)	(424)	-	-	(3,446)	-	(3,960)
ค่าเสื่อมราคาส่วนที่โอนไป	-	(2,428)	-	-	-	-	-	(2,428)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(2,428)	-	-	-	-	-	(2,428)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	3	65	-	-	-	-	68
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	16,755	14,378	5,276	244	24,681	-	61,334
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	5	1,568	2,522	1,687	62	11,003	-	16,847
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(1,959)	-	-	(307)	-	(2,266)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอน	-	-	-	-	-	653	-	653
จากสินทรัพย์สิทธิการเช่า	-	-	-	-	-	653	-	653
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	47	396	-	-	-	-	443
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	5	18,370	15,337	6,963	306	36,030	-	77,011
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	6,292	18,593	4,970	15,650	179	75,714	-	121,398
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	6,367	17,753	5,753	14,495	21,734	110,592	2,138	178,832
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2563 (จำนวน 5.03 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								12,196
2564 (จำนวน 7.43 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)								16,847

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ตู้คอนเทน เนอร์	ยานพาหนะรถ หัวลากและ หางพ่วง	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	52,208	35,552	12,052	423	49,512	-	104,747
ซื้อเพิ่ม	-	-	1,932	-	41,980	-	43,912
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(311)	-	(5,020)	-	(5,331)
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(45,916)	(16,793)	-	-	-	-	(62,709)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	6,292	18,759	13,673	423	86,472	-	125,619
ซื้อเพิ่ม	80	434	3,183	21,617	-	2,138	27,452
เพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้จากการ จำหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 14)	-	-	-	-	45,280	-	45,280
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(2,185)	-	(568)	-	(2,753)
โอนจากสินทรัพย์สิทธิ การใช้	-	-	-	-	1,515	-	1,515
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	6,372	19,193	14,671	22,040	132,699	2,138	197,113
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	15,962	9,733	214	9,950	-	35,859
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,074	952	30	6,110	-	8,166
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	(266)	-	(3,446)	-	(3,712)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอนไป อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(2,428)	-	-	-	-	(2,428)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	14,608	10,419	244	12,614	-	37,885
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	5	868	1,405	63	10,370	-	12,711
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	-	-	(1,959)	-	(307)	-	(2,266)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอนจากสินทรัพย์ สิทธิการใช้	-	-	-	-	653	-	653
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	5	15,476	9,865	307	23,330	-	48,983
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	6,292	4,151	3,254	179	73,858	-	87,734
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	6,367	3,717	4,806	21,733	109,369	2,138	148,130
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2563 (จำนวน 2.95 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							8,166
2564 (จำนวน 5.13 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							12,712

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 8.96 ล้านบาท (2563: 9.10 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 8.96 ล้านบาท (2563: 9.10 ล้านบาท))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและรถหัวลากหางพ่วงบางส่วน มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 45.01 ล้านบาท (2563: 39.33 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 34.94 ล้านบาท (2563: 39.33 ล้านบาท)) ไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์

17. สัญญาเช่า

17.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาเช่าระหว่าง 2 - 8 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ที่ดินและอาคาร	ตู้คอนเทนเนอร์	ยานพาหนะ	เครื่องใช้สำนักงาน	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	13,775	48,544	23,971	2,115	88,405
เพิ่มขึ้น	-	-	-	54	54
ลดลง	(165)	(654)	(5,938)	(471)	(7,228)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(5,217)	(9,206)	(4,626)	(529)	(19,578)
ผลต่างจากการแปลงค่า					
งบการเงิน	(28)	263	-	1	236
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	8,365	38,947	13,407	1,170	61,889
เพิ่มขึ้น	4,606	6,109	85	125	10,925
ลดลง	(91)	-	(2,123)	(707)	(2,921)
โอนออกไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	-	(862)	-	(862)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(5,252)	(10,104)	(3,496)	(358)	(19,210)
ผลต่างจากการแปลงค่า					
งบการเงิน	247	485	-	-	732
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	7,875	35,437	7,011	230	50,553

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ที่ดินและอาคาร	ตู้คอนเทนเนอร์	ยานพาหนะ	เครื่องใช้	รวม
				สำนักงาน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	2,036	32,102	23,971	1,828	59,937
เพิ่มขึ้น	-	-	-	54	54
ลดลง	(94)	-	(5,938)	(408)	(6,440)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(888)	(1,079)	(4,626)	(396)	(6,989)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,054	31,023	13,407	1,078	46,562
เพิ่มขึ้น	3,148	-	85	125	3,358
ลดลง	(91)	-	(2,122)	(707)	(2,920)
โอนออกไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	-	(862)	-	(862)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,270)	(1,079)	(3,496)	(279)	(6,124)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,841	29,944	7,012	217	40,014

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	50,360	66,017	38,402
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(3,810)	(5,553)	(3,367)	(4,748)
รวม	46,550	60,464	35,035	44,106
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(16,125)	(21,777)	(8,770)	(10,288)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	30,425	38,687	26,265	33,818

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	19,211	19,578	6,124
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	2,379	2,997	1,438	1,809
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	4,453	12,444	4,328	1,344

ง) อื่น ๆ

กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 23.97 ล้านบาท (2563: 24.61 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 10.90 ล้านบาท (2563: 11.52 ล้านบาท)) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีรายการที่มีใช้เงินสดลดลงสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 0.44 ล้านบาท (2563: 7.17 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 0.44 ล้านบาท (2563: 6.39 ล้านบาท))

17.2 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า

บริษัทฯทำสัญญาเช่าดำเนินงานกับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ผู้คอนเทนเนอร์โดยสัญญาเช่าดำเนินงานดังกล่าวสามารถยกเลิกได้

ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าช่วงเป็นจำนวนเงิน 5.67 ล้านบาท (2563: 2.40 ล้านบาท)

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกจ้าง ผู้ให้เช่าผู้คอนเทนเนอร์และสายเรือ		ความรู้ทางเทคนิคในการดำเนินธุรกิจ		คอมพิวเตอรืซอฟต์แวร์	
	คอมพิวเตอรืซอฟต์แวร์	และสายเรือ	NVOCC	รวม	คอมพิวเตอรืซอฟต์แวร์	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:						
ราคาทุน	10,622	20,000	5,000	35,622	7,409	7,409
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(4,460)	(1,899)	(1,204)	(7,563)	(2,399)	(2,399)
หัก: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์	(2,599)	-	-	(2,599)	(2,113)	(2,113)
บวก: ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน	57	916	393	1,366	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	3,620	19,017	4,189	26,826	2,897	2,897
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:						
ราคาทุน	8,851	20,000	5,000	33,851	5,638	5,638
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(4,096)	(1,516)	(681)	(6,293)	(2,364)	(2,364)
หัก: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์	(2,814)	-	-	(2,814)	(2,328)	(2,328)
หัก: ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน	(32)	(297)	(63)	(392)	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	1,909	18,187	4,256	24,352	946	946

การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	24,352	29,482	946	3,893
ซื้อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน	1,986	115	1,986	-
จำหน่ายระหว่างปี	-	(2,900)	-	(2,900)
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	(191)	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,051)	(2,141)	(35)	(47)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	2,539	(13)	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	26,826	24,352	2,897	946

19. ค่าความนิยม

บริษัทฯ เป็นส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจให้กับหน่วยงานทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด เพื่อทดสอบการด้อยค่าประจำปี

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท เกรซ วอเตอร์ เมด จำกัด

ค่าความนิยม

2,253

บริษัทฯ พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร และมีข้อสมมติที่สำคัญเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตราคิดลด

20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	2.50 - 5.85	-	10,484	-	10,484
ตัวสัญญาใช้เงิน	3.00 - 3.25	2.55 - 3.05	195,013	180,060	190,000	155,000
รวม			195,013	190,544	190,000	165,484

วงเงินเบิกเกินบัญชีและตัวสัญญาใช้เงินจากธนาคารของกลุ่มบริษัทค้าประกัน โดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรถหัวลากหางพ่วงบางส่วนและเงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีตัวสัญญาใช้เงินคงเหลือตามสัญญาข้อตกลงการใช้วงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 95.12 ล้านบาท (2563: 69.19 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 40.00 ล้านบาท (2563: 49.20 ล้านบาท))

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เจ้าหนี้การค้า	189,824	84,097	98,774	41,666
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	30,594	33,266	15,398	4,329
เจ้าหนี้อื่น	18,747	8,824	9,034	4,073
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น	239,165	126,187	123,206	50,068

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืนเงินต้น	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			2564	2563
1	MLR-2.15	ชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนจำนวน 24 งวด งวดละ 0.08 ล้านบาท เริ่มผ่อนชำระงวดแรก วันที่ 30 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565	236	1,244
2	2.00	ชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนจำนวน 12 งวด งวดละ 0.83 ล้านบาท เริ่มผ่อนชำระงวดแรก วันที่ 3 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566	10,000	-
3	MLR-2.15	ชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนจำนวน 60 งวด งวดละ 0.48 ล้านบาท เริ่มผ่อนชำระงวดแรก วันที่ 30 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2568	18,351	24,111
4	ปีที่ 1 - ปีที่ 2 ร้อยละ 2 ปีที่ 3 - ปีที่ 5 ร้อยละ 6	ชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนจำนวน 48 งวด งวดละ 0.42 ล้านบาท เริ่มผ่อนชำระงวดแรก วันที่ 17 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2569	20,000	-

			(หน่วย: พันบาท)	
			งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืนเงินต้น	2564	2563
5	MLR-1.00	ชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนจำนวน 84 งวด งวดละ 0.72 ล้านบาท เริ่มผ่อนชำระงวดแรก วันที่ 30 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2570	44,985	53,565
รวม			93,572	78,920
หัก: ต้นทุนในการทำรายการรอดัดจ่าย			(501)	(625)
เงินกู้ยืม - สุทธิ			93,071	78,295
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(24,421)	(15,151)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			68,650	63,144

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

			(หน่วย: พันบาท)	
			งบการเงินรวม/งบการเงิน เฉพาะกิจการ	
			2564	2563
ยอดคงเหลือต้นปี			78,295	-
กู้เพิ่ม			30,000	90,435
จ่ายคืนเงินกู้			(15,348)	(11,515)
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ			124	92
ต้นทุนในการทำรายการ			-	(717)
ยอดคงเหลือปลายปี			93,071	78,295

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 10 ล้านบาทกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ผ่อนชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนจำนวน 12 งวด งวดละ 0.83 ล้านบาท เริ่มผ่อนชำระงวดแรกวันที่ 3 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 20 ล้านบาทกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี สำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 และคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี สำหรับปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 ผ่อนชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนจำนวน 48 งวด งวดละ 0.42 ล้านบาท เริ่มผ่อนชำระงวดแรกวันที่ 17 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2569 เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯ สำหรับวงเงินกู้ที่ 1 3 และ 5 ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง รถหัวลากทางฟุ้งบางส่วนและเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคาร บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้ (2563: 1.5 ล้านบาท)

23. ดำรงผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	13,037	10,533	12,361	10,156
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,813	2,952	2,680	2,673
ต้นทุนดอกเบี้ย	140	350	132	330
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ด้านประชากรศาสตร์	(231)	2,998	-	2,998
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ				
ทางการเงิน	39	1,000	-	1,000
- ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	160	(3,798)	-	(3,798)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(441)	(998)	-	(998)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	15,517	13,037	15,173	12,361

กลุ่มบริษัทไม่คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 23 - 27 ปี (2563: 23 - 25 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 23 ปี (2563: 23 ปี))

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
อัตราคิดลด	1	2	1	1
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5	5	5	5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นอยู่กับอายุ)	16 - 23	13 - 31	16 - 23	16 - 23

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2564			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1.0%	ลดลง 1.0%	เพิ่มขึ้น 1.0%	ลดลง 1.0%
อัตราคิดลด	(51) - (1,176)	61 - 1,312	(1,176)	1,312
อัตราการขึ้นเงินเดือน	59 - 1,410	(50) - (1,285)	1,410	(1,285)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวน พนักงาน (ขึ้นอยู่กับอายุ)	(58) - (1,306)	30 - 718	(1,306)	718

(หน่วย: พันบาท)

	2563			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 1.0%	ลดลง 1.0%	เพิ่มขึ้น 1.0%	ลดลง 1.0%
อัตราคิดลด	(35) - (1,034)	41 - 1,157	(1,034)	1,157
อัตราการขึ้นเงินเดือน	59 - 1,095	(51) - (1,001)	1,095	(1,001)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวน พนักงาน (ขึ้นอยู่กับอายุ)	(38) - (1,157)	19 - 696	(1,157)	696

24. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศ Paycheck Protection Program (“PPP”) เพื่อช่วยเหลือธุรกิจให้ว่าจ้างพนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งโครงการ PPP คือเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กให้ว่าจ้างพนักงานต่อไป โดย U.S. Small Business Administration (“SBA”) จะยกหนี้เงินกู้ยืมให้แก่กิจการถ้าหากการว่าจ้างพนักงานเป็นไปตามเงื่อนไขและเงินที่ได้รับถูกใช้สำหรับค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะทำตามเงื่อนไขเพื่อที่จะได้รับการยกหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกาได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวน 41,100 เหรียญสหรัฐอเมริกาตามโครงการ PPP และนำเงินดังกล่าวบางส่วนไปใช้สำหรับค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด ในระหว่างปี 2564 บริษัทย่อยในสหรัฐอเมริกาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดและได้รับการยกหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว ดังนั้น บริษัทย่อยจึงได้รับรู้เงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรขาดทุนจำนวน 41,100 เหรียญสหรัฐอเมริกา

25. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	16,098	3,582	10,555	537
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	584	1,250	181	1,932
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	16,682	4,832	10,736	2,469

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
กำไรจากการประเมินการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	(6)	(40)	-	(40)
	(6)	(40)	-	(40)

รายการกระทบยอระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	129,410	(19,402)	57,797	10,847
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	8.84% - 21%	8.84% - 25%	20%	20%
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณ อัตราภาษี	25,177	(3,999)	11,559	2,169
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	793	2,499	558	671
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(2,250)	(861)	(1,381)	(371)
ผลขาดทุนทางภาษียกมาที่ใช้ในปีปัจจุบัน	(7,138)	-	-	-
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่คาดว่าจะไม่ได้ รับประโยชน์	100	7,193	-	-
รวม	(8,495)	8,831	(823)	300
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	16,682	4,832	10,736	2,469

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	2,550	2,184	2,090	1,346
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้างเหลือ	8	6	-	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	63	63	63	63
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	235	1,102	235	1,102
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	12	-	12	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,104	2,607	3,035	2,472
รวม	5,972	5,962	5,435	4,983
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	(287)	(296)	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(708)	(121)	(1,114)	(481)
รวม	(995)	(417)	(1,114)	(481)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ	4,977	5,545	4,321	4,502

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายการในงบแสดงฐานะการเงินเป็นดังนี้				
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	5,264	5,841	4,321	4,502
หนี้สินภายใต้การควบคุม	(287)	(296)	-	-
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การควบคุม - สุทธิ	4,977	5,545	4,321	4,502

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 13.6 ล้านบาท (2563: 72.0 ล้านบาท) ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภายใต้การควบคุม เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มบริษัทอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

26. ทุนเรือนหุ้น

26.1 หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเรียกชำระเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประจำปี 2563 มีมติอนุมัติ ดังนี้

- อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวนเงิน 33,375,123 บาทจากเดิมจำนวนเงิน 146,913,185 บาท เป็นจำนวนเงิน 113,538,062 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนของหุ้นสามัญจำนวน 133,500,490 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากการไม่ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (NCL-W2) และครั้งที่ 3 (NCL-W3) ซึ่งหมดอายุการใช้สิทธิแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ
- อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมจำนวน 587,652,738 หุ้น เป็นจำนวน 454,152,248 หุ้น

บริษัทฯได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

26.2 หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเรียกชำระเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 11,250,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 113,538,062 บาท เป็นจำนวนเงิน 124,788,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดมูลค่าหุ้นละ 3.35 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 150,750,000 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 454,152,248 หุ้น เป็น 499,152,248 หุ้น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว

ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญจำนวน 12,000,000 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น 2 ราย รายละ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.35 บาท ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คิดเป็นจำนวนเงิน 40,200,000 บาท บริษัทฯ บันทึกรับรู้ทุนที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท และบันทึกรับรู้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 37,200,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 466,152,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 116,538,062 บาท

27. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,125,000 บาท (2563: 306,495 บาท) และบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

28. รายได้ทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร	287	730	231	599
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน	4,336	7,112	4,336	7,112
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม	-	-	1,000	737
รวม	4,623	7,842	5,567	8,448

29. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	9,820	9,407	9,449	8,846
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินจากสัญญาเช่า	2,392	3,656	1,453	1,869
รวม	12,212	13,063	10,902	10,715

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	106,427	104,748	69,553	63,257
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	23,225	23,379	15,686	16,041
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29,334	34,963	20,196	16,250
ค่าระวางเรือและอากาศยาน	1,173,120	613,235	849,628	381,806
ค่าบริการผ่านพิธีการกรมศุลกากร	2,687	5,007	2,687	5,007
ค่านายหน้า	34,877	13,363	32,906	12,284
ค่าขนส่ง	188,414	33,551	153,663	30,928
ค่าใช้จ่ายหัวลาก	10,732	5,105	10,732	5,105
ค่าบริการทางเรือ	6,259	3,697	6,259	3,697
ค่าเช่าและค่าบริการ	12,092	9,631	10,940	8,594
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,101	1,672	1,094	1,517
ค่ารับรอง	3,870	4,323	3,457	3,656

31. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณ ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	111,081	(26,073)	455,369	454,152	0.244	(0.057)
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสำหรับปี		จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)	(พันบาท)	(พันหุ้น)	(พันหุ้น)	(บาท)	(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	47,061	8,378	455,369	454,152	0.103	0.018

32. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานบริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทางบก
- ส่วนงานบริการบริหารและจัดการขนส่งและพิธีการกรมศุลกากร (Freight Forwarder)
- ส่วนงานบริการขนส่งและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (Non-Vessel Operating Common Carrier-NVOCC)
- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายน้ำยาฟอกไต

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564							
	ให้บริการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า ทางบก	ให้บริการบริหาร และจัดการขนส่ง และพิธีการกรม ศุลกากร (Freight Forwarder)	ให้บริการขนส่ง และกระจาย สินค้าระหว่าง ประเทศ (NVOCC)	ผลิตและ จำหน่าย น้ำยาฟอกไต	รวมส่วนงาน ที่รายงาน	ตัดรายการ ระหว่างกัน	งบการเงินรวม
รายได้จากการให้บริการและขาย							
รายได้จากลูกค้าภายนอก	45.02	1,258.76	462.96	126.06	1,892.80	-	1,892.80
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	41.91	0.87	-	42.78	(42.78)	-
รวมรายได้	45.02	1,300.67	463.83	126.06	1,935.58	(42.78)	1,892.80
ผลการดำเนินงาน							
กำไรของส่วนงาน	1.70	167.57	136.47	22	329.96	-	329.96
รายได้อื่น							31.09
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย							(33.45)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(193.25)
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน บริษัทร่วม							2.65
รายได้ทางการเงิน							4.62
ต้นทุนทางการเงิน							(12.21)
กำไรก่อนภาษีเงินได้							129.41
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(16.68)
กำไรสำหรับปี							112.73

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563							
	ให้บริการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า ทางบก	ให้บริการบริหาร และจัดการขนส่ง และพิธีการกรม ศุลกากร (Freight Forwarder)	ให้บริการขนส่ง และกระจาย สินค้าระหว่าง ประเทศ (NVOCC)	ผลิตและ จำหน่าย น้ำยาฟอกไต	รวมส่วนงาน ที่รายงาน	ตัดรายการ ระหว่างกัน	งบการเงินรวม
รายได้จากการให้บริการและขาย							
รายได้จากลูกค้าภายนอก	6.24	576.59	197.77	103.34	883.94	-	883.94
รายได้ระหว่างส่วนงาน	-	31.15	-	-	31.15	(31.15)	-
รวมรายได้	6.24	607.74	197.77	103.34	915.09	(31.15)	883.94
ผลการดำเนินงาน							
กำไรของส่วนงาน	0.21	133.44	8.91	28	172.34	-	172.34
รายได้อื่น							33.21
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย							(31.19)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(190.11)
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนใน บริษัทร่วม							1.57
รายได้ทางการเงิน							7.84
ต้นทุนทางการเงิน							(13.06)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้							(19.40)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(4.83)
ขาดทุนสำหรับปี							(24.23)

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

33. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1.03 ล้านบาท (2563: 0.77 ล้านบาท)

34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำนวนเงิน 3.15 ล้านบาท (2563: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

34.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯอยู่ในประเทศสิงคโปร์มีส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระจากบริษัทย่อยอื่นดังนี้

	2564	2563
Qingdao National Container Line Co., Ltd.	4.2 ล้านบาท	4.2 ล้านบาท
Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd.	3.6 ล้านบาท	3.6 ล้านบาท
NCL International Logistics Private Limited	4.7 ล้านบาทอินเดีย	4.7 ล้านบาทอินเดีย

34.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 1.2 ล้านบาท (2563: 6.2 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1.2 ล้านบาท (2563: 6.2 ล้านบาท)) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วย

- หนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการจ่ายชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งจำนวน 0.6 ล้านบาท (2563: 0.6 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.6 ล้านบาท (2563: 0.6 ล้านบาท))
- หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นผู้ประกอบการขนส่งจำนวน 0.5 ล้านบาท (2563: 5.5 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.5 ล้านบาท (2563: 5.5 ล้านบาท))

- หนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ จำนวน 0.1 ล้านบาท (2563: 0.1 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.1 ล้านบาท (2563: 0.1 ล้านบาท))

34.4 คดีฟ้องร้อง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทสายเดินเรือแห่งหนึ่ง ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกล่าวอ้างว่าบริษัทฯ ในฐานะจำเลยที่ 1 และบริษัทอีกแห่งหนึ่งในฐานะจำเลยที่ 2 ผิดสัญญารับขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศเนื่องจากการคืนตู้สินค้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าคืนตู้สินค้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 20 ล้านบาท บริษัทฯ ในฐานะจำเลยที่ 1 ได้แต่งตั้งทนายยื่นคำให้การและบัญชีระบุนุพยานต่อศาลเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและแนวทางดำเนินคดี

ทั้งนี้ เนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด และบริษัทฯ ได้ยกข้อต่อสู้ในคำให้การแล้วว่าบริษัทฯ ไม่ใช่คู่สัญญาที่ระบุไว้ในใบตราส่ง ทนายความให้ความเห็นต่อฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีที่มีข้อต่อสู้และมีโอกาสที่ศาลจะพิพากษายกฟ้อง โจทย์ภายหลังจากที่ศาลได้พิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ จะไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคืนตู้สินค้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากข้อพิพาทดังกล่าวไว้ในงบการเงิน

35. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	74.57	74.57

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	74.35	74.35

36. เครื่องมือทางการเงิน

36.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืม โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ และการให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทเป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้าและอันดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มืออยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าออกจากบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่จะไม่ได้รับชำระหนี้ และได้ดำเนินการตามกระบวนการที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว

เงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคาร โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือการให้บริการและการแปลงค่าเงินลงทุนในหน่วยงานต่างประเทศของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

งบการเงินรวม						
สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1,829.30	1,621.77	397.75	550.10	33.42	30.04
ปอนด์สเตอร์ลิง	-	-	0.70	4.13	45.10	40.64
ยูโร	-	-	0.20	20.88	37.89	36.88
ดอลลาร์สิงคโปร์	249.62	104.62	40.37	38.87	24.74	22.66

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1,108.18	760.19	331.41	371.08	33.42	30.04
ปอนด์สเตอร์ลิง	-	-	0.70	2.09	45.10	40.64
ยูโร	-	-	-	0.63	37.89	36.88

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่แสดงดังนี้

สกุลเงิน	2564		2563	
	เพิ่มขึ้น / ลดลง	ผลกระทบต่อ	เพิ่มขึ้น / ลดลง	ผลกระทบต่อ
		กำไรก่อนภาษี		กำไรก่อนภาษี
	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)
เหรียญสหรัฐอเมริกา	+1.0	0.47	+1.0	0.32
	-1.0	(0.47)	-1.0	(0.32)

ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สถานะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ทั้งนี้ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และกลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอื่น

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องมาจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยผันแปรในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม		
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	32.82	114.96	147.78	0.05 - 0.13
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	396.09	396.09	-
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	-	38.72	-	38.72	4.37 - 6.26
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	97.22	-	97.22	0.05 - 0.38
	-	-	-	168.76	511.05	679.81	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น							
จากธนาคาร	19501	-	-	-	-	195.01	2.46 - 3.25
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	242.92	242.92	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	162	30.42	-	-	-	46.54	0.46 - 4.32
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	๙	20.01	-	63.07	-	93.07	2.00 - 6.00
	221.12	50.43	-	63.07	242.92	577.54	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม						อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	19.12	31.30	50.42	0.13 - 0.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	212.26	212.26	-
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	-	79.66	-	79.66	4.37 - 5.29
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	96.52	-	96.52	0.13 - 0.63
	-	-	-	195.30	243.56	438.86	

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากธนาคาร	1806	-	-	10.48	-	190.54	2.50 - 5.85
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	126.62	126.62	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21.78	34.54	4.15	-	-	60.47	3.75 - 5.50
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	-	-	78.30	-	78.30	3.98 - 4.53
	201.84	34.54	4.15	88.78	126.62	455.93	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาดลาด	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	13.58	58.78	72.36	0.05 - 0.13
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	229.03	229.03	-
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	-	38.72	-	38.72	4.37 - 6.26
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	200	-	-	-	20.00	5.00
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	87.58	-	87.58	0.05 - 0.38
	-	200	-	139.88	287.81	447.69	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากธนาคาร	190.00	-	-	-	-	190.00	3.00 - 3.25
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	135.32	135.32	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8.77	26.26	-	-	-	35.03	3.11 - 4.32
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	๑	20.01	-	63.07	-	93.07	2.00 - 6.00
	208.76	46.27	-	63.07	135.32	453.42	

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		รวม	
ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาดลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย			
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	5.16	6.55	11.71	0.13 - 0.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	104.73	104.73	-
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	-	-	79.66	-	79.66	4.37 - 5.29
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	200	-	-	-	20.00	5.00
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	87.33	-	87.33	0.13 - 0.63
	-	200	-	172.15	111.28	303.43	
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น							
จากธนาคาร	155.00	-	-	10.48	-	165.48	2.50 - 5.85
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	51.63	51.63	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	10.29	29.67	4.15	-	-	44.11	3.75 - 4.36
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	-	-	78.30	-	78.30	3.98 - 4.53
	165.29	29.67	4.15	88.78	51.63	339.52	

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

สกุลเงิน	2564		2563	
	เพิ่มขึ้น / ลดลง (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อ กำไรก่อนภาษี	เพิ่มขึ้น / ลดลง (ร้อยละ)	ผลกระทบต่อ กำไรก่อนภาษี
		(ล้านบาท)		(ล้านบาท)
บาท	+1.0	(1.50)	+1.0	(2.22)
	-1.0	1.50	-1.0	2.22

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทำขึ้น โดยใช้สมมติฐานว่าจำนวนเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด และตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี และยังถือเสมือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมไม่ได้มีอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้แล้ว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สถานะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมธนาคารและสัญญาเช่า ส่วนที่จะครบกำหนดในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดรับจ่ายจากการดำเนินงานและฐานะสภาพคล่องประจำวัน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีการบริหารวันที่ในการชำระหนี้สินไม่ให้มีการกระจุกตัวในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน รวมถึงภาระดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากธนาคาร	-	195,791	-	-	195,791
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	242,823	-	-	242,823
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	16,745	28,729	3,093	48,567
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	17,658	75,914	-	93,572
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	473,017	104,643	3,093	580,753

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากธนาคาร	-	192,324	-	-	192,324
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	139,781	-	-	139,781
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	23,993	37,795	4,229	66,017
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	18,344	67,761	2,099	88,204
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	374,442	105,556	6,328	486,326

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากธนาคาร	-	190,778	-	-	190,778
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	123,206	-	-	123,206
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	9,946	25,362	3,093	38,401
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	17,658	75,914	-	93,572
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	341,588	101,276	3,093	445,957

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากธนาคาร	-	167,074	-	-	167,074
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	51,630	-	-	51,630
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	11,863	32,762	4,229	48,854
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	18,344	67,761	2,099	88,204
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	248,911	100,523	6,328	355,762

36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

- ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

- ข) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน
- ค) เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสำหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน
- ง) เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

37. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.4:1 (2563: 1.7:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 1.2:1 (2563: 1.2:1)) นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 1.22:1 (2563: 0.86:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 1.39:1 (2563: 0.65:1)) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทใช้เงินฝากธนาคารจำนวน 97 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จำนวน 88 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารเนื่องจากฝ่ายบริหารพิจารณาว่าการบริหารจัดการทุนจะทำให้คล่องตัวมากขึ้น และถ้าหากนำเงินฝากธนาคารดังกล่าวไปรวมคำนวณอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจะทำให้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 1.42:1 (เฉพาะบริษัทฯ: 1.12:1)

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

38.1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติดังนี้

- อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 8,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวนเงิน 124,788,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 116,538,062 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 33,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนั้นทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลงจากเดิมจำนวน 499,152,248 หุ้นเป็นจำนวน 466,152,248 หุ้น
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 18,129,669 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวนเงิน 116,538,062 บาท เป็นจำนวนเงิน 134,667,731 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 72,518,676 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปลงทุนในบริษัท ซีเอส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด ผ่านทาง บริษัท บีไอบี โฮลดิ้ง จำกัด และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 466,152,248 หุ้นเป็น 538,670,924 หุ้น

38.2 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ซีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการผลิตและจัดหาสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital Marketing Services) โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท บี โอ บี โฮลดิ้ง จำกัด (“BOB”) เพื่อให้ได้มาในหุ้นสามัญจำนวน 255,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ BOB ทั้งนี้ BOB ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว คือหุ้นสามัญของบริษัท ซีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด จำนวน 125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนประมาณ 250,189,432 บาทสำหรับการรับโอนกิจการดังกล่าวโดยการโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ BOB จำนวน 62,081,745 หุ้น ในราคารวมค่าหุ้นละ 4.03 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณมาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ 31 มกราคม 2565 ภายหลังการโอนกิจการ BOB จะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชี การโอนหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ส่งผลให้บริษัท ซีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว

38.3 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 มีมติอนุมัติยกเลิกการร่วมลงทุนในบริษัท สุวรรณ ไบโอ ฟาร์ม จำกัด เนื่องจากการดำเนินการของธุรกิจยังไม่มีความคืบหน้าส่งผลให้ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทตัดสินใจยกเลิกการร่วมลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ทั้งนี้การยกเลิกการร่วมลงทุนนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท

39. การอนุมัติงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565